



ที่ พร ๐๐๒๓.๑ / ๖๒๓/๐

ถึง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่
และสำนักงานเทศบาลเมืองแพร่

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งว่า สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นได้ร่วมกับวิทยาลัยการยุติธรรมทางปกครอง กำหนดจัดการอบรม เรื่อง “คดีพิพาทเกี่ยวกับการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม การควบคุมอาคาร และผังเมืองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านแอปพลิเคชัน Webex โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักกฎหมายปกครองและกระบวนการยุติธรรมทางปกครองให้แก่เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในวันศุกร์ที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๔๕ - ๑๖.๓๐ น. กลุ่มเป้าหมาย ๕๐๐ คน โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน

จังหวัดแพร่พิจารณาแล้ว เพื่อให้บุคลากรของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด, อำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับโอกาสเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักกฎหมายปกครอง และกระบวนการยุติธรรมทางปกครอง จึงขออนุเคราะห์อำเภอประชาสัมพันธ์การจัดอบรมดังกล่าวให้เจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ และกรณีที่บุคลากรดังกล่าวมีความสนใจเข้าร่วมการอบรม ขอให้ดำเนินการดังนี้

๑. สมัครและตอบรับเข้าร่วมการอบรมผ่านช่องทาง OR CODE ที่ปรากฏอยู่ด้านล่างของสำเนาหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๗.๒/ว ๑๖๖๘ ลงวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ ภายในวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๕ ทั้งนี้ ระบบจะปิดรับสมัครหากมีสมัครเต็มจำนวน

๒. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดยสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นจะประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมในวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๕ ทางเว็บไซต์สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น WWW.lpdigo.th และจะแจ้งช่องทางการเข้าอบรมผ่านแอปพลิเคชัน Webex ไปยังอีเมล (Email) ที่ผู้สมัครให้ไว้ตอนสมัครอบรม



สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทร ๐-๕๔๕๓-๔๑๑๙ โทรสาร ต่อ ๑๐๑

๑๖๖๕



เลขที่รับ	๑๑๑
วันที่	10 มิ.ย. 2565
เวลา	

ที่ มท ๐๘๐๗.๒/ว ๑๖๖๕

ถึง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดทุกจังหวัด

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดยสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นได้ร่วมกับวิทยาลัยการยุติธรรมทางปกครอง กำหนดจัดการอบรม เรื่อง “คดีพิพาทเกี่ยวกับการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม การควบคุมอาคาร และการผังเมืองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านแอปพลิเคชัน Webex โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักกฎหมายปกครองและกระบวนการยุติธรรมทางปกครองให้แก่เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๔๕ - ๑๖.๓๐ น. กลุ่มเป้าหมาย ๕๐๐ คน โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณาแล้ว เพื่อให้บุคลากรของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับโอกาสเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักกฎหมายปกครองและกระบวนการยุติธรรมทางปกครอง จึงขอความอนุเคราะห์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ประชาสัมพันธ์การจัดอบรมดังกล่าวให้บุคลากรในสังกัด ท้องถิ่นอำเภอ และเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ และกรณีที่บุคลากรดังกล่าวมีความสนใจเข้าร่วมอบรม ขอให้ดำเนินการ ดังนี้

๑. สมัครและตอบรับเข้าร่วมการอบรมผ่านช่องทาง QR CODE ที่ปรากฏอยู่ด้านล่างของหนังสือฉบับนี้ ภายในวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๕ ทั้งนี้ ระบบจะปิดรับสมัครหากมีผู้สมัครเต็มจำนวน
๒. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดยสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น จะประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมในวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๕ ทางเว็บไซต์สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น www.lpdi.go.th และจะแจ้งช่องทางการเข้าอบรมผ่านแอปพลิเคชัน Webex ไปยังอีเมล (Email) ที่ผู้สมัครให้ไว้ตอนสมัครอบรม

เรียน ผู้อำนวยการเขต

เพื่อโปรดทราบ
 ๑๐๐ สส. ได้ยูเอช. คัดสรรอบรม
 รูปเล่มแนบ ๑๐๐๑ ก. ๖๖ มี 16 มิ.ย. ๖๕
 เภสัชกรหญิง วิภาดา คงเกษม
 ๑๖/๖๕



[Signature]
 ทรงพจน์ วงศ์. กอ. กม.,
 แบบสมัครและตอบรับเข้าร่วมอบรม

สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
 กลุ่มงานวิชาการเพื่อการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
 โทร. ๐๒ ๕๑๖ ๔๒๓๒
 ผู้ประสานงาน ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น รักษาการแทน
 นางสาวณัฐธินิชา เลี่ยมมณี
 เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ ๐๖๕ ๗๔๘ ๑๒๔๐

(นายเจตณรงค์ อินกัน)
 ท้องถิ่นจังหวัดแพร่





กำหนดการอบรม

เรื่อง “คดีพิพาทเกี่ยวกับการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม การควบคุมอาคาร
และการผังเมืองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”

รูปแบบออนไลน์ ผ่านแอปพลิเคชัน Webex

วันศุกร์ที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๔๕ – ๑๖.๓๐ น.

วันศุกร์ที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๕

๐๘.๔๕ – ๐๙.๐๐ น.

- ลงทะเบียน

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

- บรรยายเรื่อง “หลักกฎหมายที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการ
สิ่งแวดล้อม การควบคุมอาคาร และการผังเมืองขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น”

โดย นายวชิระ ขอบแตง ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

๑๓.๐๐ – ๑๔.๐๐ น.

- บรรยายเรื่อง “แนวทางการปฏิบัติราชการที่ดีจากแนว
คำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด”

โดย นายวชิระ ขอบแตง ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

๑๖.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.

- สรุปผลการอบรม ทำแบบทดสอบหลังการอบรม

และทำแบบประเมินผ่านทาง Google Form

หมายเหตุ กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

ขอบเขตเนื้อหาวิชา

เรื่อง “คดีพิพาทเกี่ยวกับการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม การควบคุมอาคาร และการผังเมืองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”

ชื่อหัวข้อวิชา	ขอบเขตเนื้อหาวิชา	จำนวนชั่วโมง
หลักกฎหมายที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม การควบคุมอาคาร และการผังเมืองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-สาระสำคัญของกฎหมายว่าด้วยการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม การควบคุมอาคาร และการผังเมืองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น -ลักษณะคดีพิพาทเกี่ยวกับการใช้อำนาจตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม การควบคุมอาคาร และการผังเมืองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๓
แนวทางการปฏิบัติราชการที่ดีจากแนวคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด	-แนวทางการปฏิบัติราชการที่ดีเกี่ยวข้องกับกฎหมายว่าด้วยการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม การควบคุมอาคาร และการผังเมืองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๓